



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานประชาสัมพันธ์ (ส่วนยุทธศาสตร์การประชาสัมพันธ์ โทร./โทรสาร ๐ ๒๖๒๑ ๐๗๑๐ หรือ โทร. ๑๓๗๘)

ที่ กท ๐๔๐๘/๑๘๒๘

วันที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๔

เรื่อง ส่งเอกสาร กทม. ซีแจงข่าวร้องเรียน ประจำวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๔

เรียน ผู้อำนวยการสำนัก หัวหน้าสำนักงาน ก.ก. เลขาธิการสภากรุงเทพมหานคร เลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ผู้อำนวยการเขต หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดสำนักปลัดกรุงเทพมหานคร และผู้อำนวยการสำนักงานการพาณิชย์ของกรุงเทพมหานคร

พร้อมหนังสือนี้ สำนักงานประชาสัมพันธ์ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร ขอส่งเอกสาร กทม. ซีแจงข่าวร้องเรียน ประจำวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๔ มาเพื่อโปรดทราบ

๐-๕

(นางสาวรณช สวยคำข้าว)  
ผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์  
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร



# กทม. ชี้แจงข่าวร้องเรียน

กลุ่มงานวิเคราะห์ข่าว ส่วนยุทธศาสตร์การประชาสัมพันธ์ สำนักงานประชาสัมพันธ์  
www.prbangkok.com โทร./โทรสาร ๐ ๒๖๒๑ ๐๗๑๐ หรือ โทร. ๑๓๗๘

ฉบับที่ ๖๖ ปีที่ ๓๐  
ข่าวประจำวันศุกร์ที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๔

## กทม. ชี้แจง

- ❖ กทม.เพิ่มความถี่ทำความสะอาดพื้นที่ชุมชน สุขาสาธารณะ รพ.ในสังกัด ลดการแพร่กระจายเชื้อโควิด-๑๙
  - ❖ กทม.เข้มตรวจสอบสถานบริการ สถานบันเทิงให้ปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนด
  - ❖ ตรวจสอบระบบป้องกันระงับอัคคีภัยในอาคาร-เฝ้าระวังเหตุเพลิงไหม้ช่วงสงกรานต์
- ❖ กทม.เพิ่มความถี่ทำความสะอาดพื้นที่ชุมชน สุขาสาธารณะ รพ.ในสังกัด ลดการแพร่กระจายเชื้อโควิด-๑๙
- นางศิลปสวย ระวีแสงสูรย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร กล่าวถึงการรณรงค์ล้างทำความสะอาดสถานที่ชุมชน และที่สาธารณะในพื้นที่กรุงเทพฯ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-๑๙ ว่า กรุงเทพมหานครได้ล้างทำความสะอาด สถานที่สาธารณะ ทำความสะอาดผิวจราจร ทางเท้า สะพานลอยคนข้าม ป้ายรถประจำทาง ที่พิกัดโดยสาร จุดสัมผัสร่วม รวมถึงสถานที่ราชการและสถานที่สำคัญต่าง ๆ ตามแผนการพัฒนาทำความสะอาด เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของ เชื้อไวรัสโควิด-๑๙ อย่างต่อเนื่อง นอกจากนั้น ยังได้ดำเนินมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙ ภายในสวนสาธารณะ โดยเน้นย้ำให้ผู้ใช้บริการภายในสวนสาธารณะปฏิบัติตามมาตรการป้องกันสุขอนามัยส่วนบุคคล (D-M-H-T-T) ด้วยการเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล สวมหน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้า ล้างมือด้วยแอลกอฮอล์ ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย และการสแกนแอปพลิเคชัน “ไทยชนะ” อย่างเคร่งครัด รวมถึงทำความสะอาดพื้นที่ สวนสาธารณะก่อนและหลังเปิดให้บริการ และหมั่นทำความสะอาดจุดสัมผัสร่วมเป็นระยะอย่างสม่ำเสมอ ตลอดจน ทำความสะอาดห้องน้ำทุก ๑ ชั่วโมง ส่วนสุขาสาธารณะริมทางที่อยู่ในความดูแลของกรุงเทพมหานคร จำนวน ๔ แห่ง ได้แก่ บริเวณบางลำพู หน้าวัดดุสิตารามวรวิหาร บริเวณวัดดาวดึงส์ และบริเวณโบ้เบ้ ได้กำชับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ให้เพิ่มความถี่การทำความสะอาด โดยเน้นจุดสัมผัสร่วม เช่น ประตู กลอนหรือลูกบิด ฝาชักโครก คันโยกโถปัสสาวะ สายฉีดน้ำ คันโยกชักโครก และก๊อกน้ำ ด้วยน้ำยาทำความสะอาด ขณะเดียวกันยังได้จัดกิจกรรม Big Cleaning ทำความสะอาดอาคารสำนักงานและโรงพยาบาลในสังกัดกรุงเทพมหานคร โดยฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ เพื่อลดการ แพร่กระจายของเชื้อโควิด-๑๙ บริเวณจุดสัมผัสร่วมกัน เช่น ราวจับบันไดเลื่อน ปุ่มกดลิฟต์ รถเข็นคนไข้ ห้องน้ำ แก้วน้ำ เพื่อเฝ้าระวังเชิงรุกอย่างต่อเนื่องและสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนที่จะเข้ามาใช้บริการ

\*\*\*\*\*

❖ **กทม.เข้มตรตรวจสอบสถานบริการ สถานบันเทิงให้ปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนด**

นายชาติรี วัฒนเขจร รองปลัดกรุงเทพมหานคร เปิดเผยว่า กรุงเทพมหานครกำชับให้คณะทำงานด้านการประสานงานการดูแลความสงบเรียบร้อยของ ศบค.กทม. ซึ่งมีสำนักเทศกิจเป็นเลขานุการฯ ดำเนินมาตรการเชิงรุกเพื่อควบคุมสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙ ที่มีความเชื่อมโยงกับสถานบันเทิง โดยบูรณาการความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องจัดชุดตรวจให้คำแนะนำสถานบริการ สถานประกอบการคล้ายสถานบริการ ประกอบด้วยเจ้าหน้าที่กรุงเทพมหานคร เจ้าหน้าที่ตำรวจ พร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ตรวจสอบสถานบันเทิง สถานบริการ สถานประกอบการคล้ายสถานบริการเป็นประจำทุกวัน เพื่อกำชับให้เจ้าของ ผู้ประกอบการปฏิบัติตามข้อกำหนดของมาตรการควบคุมป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด-๑๙ อย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ ชุดตรวจบูรณาการจะเพิ่มความเข้มงวดตรวจสอบสถานประกอบการทั้งร้านอาหาร สถานบันเทิง ผับ บาร์ คาราโอเกะ มีให้ฝ่าฝืนคำสั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราวในพื้นที่เขตวัฒนา เขตคลองเตย และเขตบางแค (ฉบับที่ ๒๒) เมื่อวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๔ อย่างจริงจังและต่อเนื่องต่อไปเพิ่มความเข้มข้นและความถี่ในการตรวจสอบการเปิดให้บริการร้านอาหารตามเวลาที่กำหนด โดยในช่วงเทศกาลสงกรานต์จะเพิ่มความเข้มข้นในการตรวจสอบ โดยเฉพาะจุดบริการประชาชนที่เดินทางในช่วงเทศกาลสงกรานต์ให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและควบคุมโรคโควิด-๑๙ ที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดไว้อย่างเคร่งครัด นอกจากนี้ ยังได้แนะนำมาตรการป้องกันโรคให้ผู้ประกอบการและผู้ใช้บริการถือปฏิบัติ เช่น เน้นย้ำมาตรการป้องกันโรคโควิด-๑๙ D-M-H-T-T ได้แก่ D - Distancing เว้นระยะระหว่างบุคคล หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับผู้อื่น M - Mask wearing สวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยตลอดเวลา H - Hand washing ล้างมือบ่อย ๆ จัดให้มีจุดบริการเจลล้างมืออย่างทั่วถึงเพียงพอ T - Testing ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายก่อนเข้าใช้บริการ เพื่อคัดกรองผู้ใช้บริการที่อาจไม่สบาย หรือได้รับเชื้อโควิด-๑๙ และ T - Thaichana ติดตั้งและใช้แอปพลิเคชัน “ไทยชนะ” ก่อนเข้า-ออกสถานที่ทุกครั้ง ทั้งยังมีมาตรการดำเนินการทางกฎหมายอย่างเคร่งครัด กรณีพบการฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนด เช่น การเปิดร้านเกินเวลาที่กำหนด หรือพบว่าผู้ใช้บริการอยู่ในร้านหลังเวลา ๒๓.๐๐ น. หรือพบสถานบริการลักลอบเปิดให้บริการหลังเวลาที่ได้รับอนุญาต

\*\*\*\*\*

❖ **ตรวจสอบระบบป้องกันระงับอัคคีภัยในอาคาร-ฝ้าระวังเหตุเพลิงไหม้ช่วงสงกรานต์**

พ.ต.ท.สมเกียรติ นนทแก้ว ผู้อำนวยการสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กทม. กล่าวกรณีสื่อมวลชนระบุสถานที่เสี่ยงเกิดอัคคีภัยในกรุงเทพฯ ส่วนใหญ่อยู่ในพื้นที่ชุมชนหนาแน่น อาคารขนาดใหญ่ อาคารสูง โรงงานอุตสาหกรรม ศูนย์การค้า และสถานบันเทิง ซึ่งเป็นสถานที่ที่มีการใช้ไฟฟ้า หรือเชื้อเพลิงจำนวนมาก จึงต้องฝ้าระวังการเกิดอัคคีภัยโดยเฉพาะในช่วงฤดูร้อนและเทศกาลสำคัญว่า สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้ดำเนินมาตรการเชิงรุกในการป้องกันและระงับอัคคีภัยในพื้นที่กรุงเทพฯ โดยสนับสนุนกำลังเจ้าหน้าที่ดับเพลิงเข้าตรวจสอบระบบป้องกันและระงับอัคคีภัยในอาคารสูง อาคารขนาดใหญ่ อาคารชุมนุมคน ตลอดจนอาคารเสี่ยงภัยต่าง ๆ ร่วมกับสำนักการโยธาและสำนักงานเขต เพื่อป้องกันและลดผลกระทบจากเหตุอัคคีภัยที่อาจเกิดขึ้น ขณะเดียวกันได้สนับสนุนกำลังเจ้าหน้าที่และรถดับเพลิงเข้าร่วมฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟให้กับอาคาร สถานประกอบการ สถานที่ราชการ ศาสนสถาน โรงเรียน และชุมชนต่าง ๆ เพื่อลดความเสี่ยงและเสริมสร้างทักษะด้านการดับเพลิงและการหนีไฟให้ผู้พักอาศัย หรือผู้ใช้อาคาร ให้สามารถดับเพลิงในเบื้องต้นและรู้จักวิธีเอาตัวรอดจากเหตุเพลิงไหม้ หรือเหตุสาธารณภัย นอกจากนั้น ยังได้จัดกำลังเจ้าหน้าที่พร้อมรถดับเพลิงประจำจุดฝ้าระวัง จำนวน ๓๗ จุด ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ปี ๒๕๖๔ ตั้งแต่วันที่ ๑๐ - ๑๖ เมษายน ๒๕๖๔ เพื่อให้เข้าถึงที่เกิดเหตุได้อย่างรวดเร็ว รวมถึงสร้างความมั่นใจให้ประชาชนที่เดินทางท่องเที่ยว หรือกลับภูมิลำเนาในต่างจังหวัด ทั้งนี้ หากพบเหตุเพลิงไหม้ หรือเหตุสาธารณภัยสามารถแจ้งสายด่วน ๑๙๙ ได้ตลอด ๒๔ ชั่วโมง

นายไทวุฒิ ...

นายไพฑูริย์ ชันแก้ว ผู้อำนวยการสำนักการโยธา กทม. กล่าวว่า สำนักการโยธาได้ร่วมกับวิศวกรรมสถาน แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ สถาปนิก และสมาคมผู้ตรวจสอบอาคาร สุ่มตรวจสอบอาคารสาธารณะ ได้แก่ โรงแรม หอพัก ห้างสรรพสินค้า และสถานบันเทิง เพื่อให้ความรู้และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับวิธีการป้องกันการเกิด อัคคีภัย พร้อมทั้งแนวทางปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้และวิธีป้องกันตนจากเหตุอัคคีภัย นอกจากนี้ ตามพระราชบัญญัติควบคุม อาคาร พ.ศ.๒๕๒๒ และกฎกระทรวงกำหนดประเภทอาคารที่ต้องจัดให้มีผู้ตรวจสอบ พ.ศ.๒๕๔๘ กำหนดให้อาคาร ๙ ประเภท ได้แก่ อาคารสูง อาคารขนาดใหญ่พิเศษ อาคารชุมนุมคน โรงแรมที่มีห้องพักตั้งแต่ ๘๐ ห้องขึ้นไป อาคารชุดและ อาคารอยู่อาศัยรวมที่มีพื้นที่ตั้งแต่ ๒,๐๐๐ ตารางเมตรขึ้นไป โรงงานที่มีพื้นที่ตั้งแต่ ๕,๐๐๐ ตารางเมตรและมีความสูง มากกว่า ๑ ชั้นขึ้นไป สถานบริการที่มีพื้นที่ตั้งแต่ ๒๐๐ ตารางเมตรขึ้นไป ป้ายบนดินที่มีความสูงตั้งแต่ ๑๕ เมตร หรือมี พื้นที่ตั้งแต่ ๕๐ ตารางเมตรขึ้นไป และป้ายบนอาคารที่มีพื้นที่ตั้งแต่ ๒๕ ตารางเมตร ต้องจัดให้มีผู้ตรวจสอบอาคาร ด้านวิศวกรรม หรือสถาปัตยกรรม เพื่อตรวจสอบสภาพอาคาร โครงสร้างของอาคาร อุปกรณ์ประกอบต่าง ๆ ระบบการเตือน การป้องกัน และระงับอัคคีภัยเป็นประจำทุกปี

\* \* \* \* \*

กลุ่มงานวิเคราะห์ข่าว ส่วนยุทธศาสตร์การประชาสัมพันธ์  
สำนักงานประชาสัมพันธ์ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร